
Foreldrafélagsfundur 15. Október 2018 

Mættar: Ingibjörg, Elísa, Silla, Ína, Katrín, Rósa og Kolbrún. 

 Ína tók bekkjakvöldalistann með sér heim eftir aðalfund og ætlar að koma honum 

á Ingibjörgu 

 10 bekkur, vilja börnin halda bekkjakvöld? Hvaða möguleika höfum við til að 

styrkja þau ef þau hafa ekki tíma til að hafa bekkjakvöld... skoðum það þegar nær 

dregur ferðalagi. 

 Erfitt að fá foreldra til að taka þátt í bekkjakvöldum, engir bekkjafulltrúar nema við 

sem sitjum í foreldraráði. 

 Ástæða fyrir því að Kiðagilsferðin datt upp fyrir er sú að þetta hefur dalað og 

Kiðagilsferð verður ekki lengur. Það verður farið í staðinn í dagsferð í vor og 

jafnvel endað í skólanum til að gista. 

 Frjálst nesti og aðrir uppbrotsdagar sem krefjast fjárútláta frá foreldrum - ekki rétt 

fyrir mánaðarmót. 

 Anna Rósa og Elísa í skólaráði, Hafdís varamaður. Elísa tekur að sér að boða 

varamanneskju á samráðsfund. 

 Vantar fulltrúa í Samtaka, Silla bauð sig fram. Á að bjóða upp á fræðslu fyrir 

foreldra.  

 Skólinn er að fara í ytra mat á næstu vikum. 

 Facebook síður árganga sem hafa verið í umsjá foreldrafélags verða lokaðar. 

 Við þurfum að stofna prófkúrfu fyrir bankann. 

 Samskiptanámskeið fyrir börnin, Vilborg Hjörný, Ingibjörg ætlar að senda póst á 

Bryndísi og Vilborgu í sambandi við að koma inn í hvern bekk með fræðslu.  

 Í Naustaskóla á að vera jákvæður agi. Ína með hugmynd að námskeiði í 

jákvæðum aga fyrir foreldra. 

 Rædd símamál í skólanum. 

 Næsti fundur: 19 nóv kl 20:30. 


